

# เทศกาลศิลปะและการแสดงมะละกา “MAPFest 2016” เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนนี้

มะละกา, มาเลเซีย-3 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

สัมพัทธ์จิตวิญญาณแห่งมะละกาได้ในงานนี้

เทศกาลศิลปะและการแสดงมะละกา (MAPFest) ครั้งที่ 8 เตรียมกลับมาเปิดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งที่มะละกา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. โดยศิลปินระดับโลกกว่า 40 ชีวิตจาก 10 ประเทศ จะมาร่วมกันจัดแสดงโชว์ที่เคยเรียกเสียงฮือฮามาแล้วทั่วโลก รวมถึงศิลปะการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ณ St. Paul's Hill โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกันฟรีๆตลอดงาน

เทศกาลซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนกับการแสดงมากขึ้น เพื่อให้ได้สัมผัสกับจิตวิญญาณแห่งศิลปะอย่างเต็มที่ เนื่องในโอกาสนี้ Tony Yap ผู้ที่เป็นทั้งศิลปินและผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะของเทศกาล MAPFest กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลงานการแสดงในเทศกาลนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ชมและแฟน ๆ ได้เข้าใจรากฐานของงานศิลปะมากขึ้น “MAPFest ค่อยๆเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จนกลายมาเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินหลากหลายแขนงที่มีพื้นเพต่างกัน ได้เข้ามาหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับพี่น้องศิลปินท่านอื่นๆ อันเป็นการย้ำเตือนตัวเองถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเติมพลังให้ชีวิตด้วยศิลปะ”

Andrew Ching ผู้อำนวยการจัดงาน MAPFest กล่าวว่า “ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทศกาล MAPFest ได้กลายเป็นที่ยอมรับและกวาดรางวัลมากมายจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้วงการศิลปะของมะละกาและมาเลเซียเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราจะก้าวต่อไปบนเส้นทางนี้ และหวังว่าจะมีบริษัทที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนหรือปัจจัยในด้านอื่นๆ เพื่อที่จะส่งมอบความหลงใหลในงานศิลปะไปสู่สาธารณชน และร่วมกันบ่มเพาะศิลปินหน้าใหม่ให้เติบโตอย่างงดงามในวงการศิลปะต่อไป เรายินดีต้อนรับองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่อยากเข้ามามีบทบาทในการยกระดับวงการศิลปะร่วมกับเรา”

เทศกาล MAPFest 2016 มีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงเดี่ยวและการแสดงกลุ่มที่จัดกันอย่างต่อเนื่องเต็มอิ่มตลอด 3 วัน โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดง “MAPPING Programme” ซึ่งจัดขึ้นตามจุดต่างๆใน St. Paul's Hill ตามมาด้วยการแสดง “Cerita Pendik 1 & 2” ซึ่งผสมผสานการแสดงเดี่ยวและการแสดงกลุ่มจากศิลปินหลากหลายชีวิตที่จะมาร่วมโชว์ในแบบเฉพาะตัวเต็มอิ่มกันถึง 2 ชั่วโมง ปิดท้ายด้วย “Eulogy for the Living” ซึ่งเป็นการแสดงรวม 2 ชั่วโมงของศิลปินทุกท่านในงานนี้ และกำกับแสดงโดย Tony นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การ

ประชุมและการทำเวิร์กช็อป ที่เปิดให้ผู้เข้าชมงานได้มาร่วมทำกิจกรรมกันแบบฟรีๆ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.melakafestival.com](http://www.melakafestival.com)